

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการหมายเลข ๓๐๗ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ลำดับแรก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. พิจารณาเรื่องที่ว่าคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย จะพิจารณาให้ความเห็นชอบจำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

๑.๑ การปฏิรูปการเงินฐานราก และร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ.

มติที่ประชุม

เนื่องจากคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง “การปฏิรูปการเงินฐานราก และร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ.” และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล) และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นควรให้คณะกรรมการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๑.๒ การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy)

มติที่ประชุม

เนื่องจากคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง “การปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy)” และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล) และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นควรให้คณะกรรมการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๑.๓ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม

มติที่ประชุม

เนื่องจากคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม” และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นควรให้คณะกรรมการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๑.๔ การปฏิรูปองค์การมหาชน และร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

มติที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบกับมติของที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินเสนอ เนื่องจากเห็นว่าเมื่อพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลประกาศใช้บังคับแล้ว และในมาตรา ๕/๑ ได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ขึ้น เพื่อพิจารณาดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนั้น หากมีปัญหาใดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เห็นควรให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เป็นผู้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

๑.๕ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

มติที่ประชุม

เนื่องจากคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.” และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นควรให้คณะกรรมการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๑.๖ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

มติที่ประชุม

เนื่องจากคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.” และได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการฯ จึงได้มีมติเห็นควรให้คณะกรรมการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อไป

๒. พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ฯ เป็นผู้เสนอ)

ผู้แทนคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาจัดทำผังรายการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว และในขั้นตอนต่อไปจะได้นำเรียนประธานคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำกราบเรียนประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อรับทราบผังรายการดังกล่าวต่อไป

๓. ที่ประชุมรับทราบคำสั่งของคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากฎหมายตามแผนการปฏิรูปด้านการเกษตรและสหกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. พิจารณากำหนดการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๑๑) ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา

นายสุพจน์ ภูครองเพชร ผู้จัดทำ
ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ ตรวจ/ทาน
กลุ่มงานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักกรรมวิธีการ ๒

สรุปการประชุม
คณะกรรมการวิชาการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๒๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา

เมื่อคณะกรรมการวิชาการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการวิชาการวิสามัญฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ก่อนจะเข้าสู่เรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาขับเคลื่อนฯ ได้แจ้งเรื่องอันสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนเกี่ยวกับญัตติ เรื่อง ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการสร้างคลองไทยเพื่อเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย บริเวณภาคใต้ของไทย ซึ่งพลเอก ธีรชัชย สุมทรสาคร เป็นผู้เสนอ โดยผู้เสนอได้ขอให้ประธานสภาขับเคลื่อนฯ ได้นำเรื่องดังกล่าวเพื่อขอรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ อีกครั้งหนึ่ง นั้น ในกรณีนี้ ประธานสภาขับเคลื่อนฯ แจ้งว่าได้มีการพูดคุยกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และได้ให้ข้อคิดเห็นที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าประเด็นการขุดคลองไทยดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวในหลายมิติ ทั้งมิติทางด้านการเมือง ความมั่นคง จึงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าว

นอกจากนั้น รองประธานสภาขับเคลื่อนฯ คนที่หนึ่ง ได้เสนอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปตามภารกิจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยลักษณะของการประชุมจะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และอาจจะมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๒ ด้าน โดยมีเป้าหมายในการประชุม คือ ๑. เป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ ๒ เดือน ๒. เป็นการวางกรอบการทำงานในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ ๓. ให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเกิดความเข้าใจในการทำงานของส่วนต่าง ๆ ที่ต้องทำงานสอดประสานกัน ทั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย และคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ก่อนจะมีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อพิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการตามระเบียบวาระการประชุมปกติ ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวสมาชิกสามารถซักถามหรือสอบถามได้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิรูปตามภารกิจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่อังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา โดยไม่มีการถ่ายทอดการประชุม

๑.๑ สารบบสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เอกสารแนบ ๑)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำ สารบบสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการ เป็นประจำทุกสัปดาห์ สำหรับสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) (เอกสารแนบ ๒)

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ทำเนียบรัฐบาล รายละเอียดอื่นปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๑.๓ การประชุมคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (เอกสารแนบ ๓)

คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการธิการ หมายเลข ๓๐๗-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองบันทึกการประชุม

บันทึกการประชุม ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๔)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม โดยมีการแก้ไขถ้อยคำเพียงเล็กน้อย

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ “การเสริมสร้างการ มีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และ ธรรมภิบาล” ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (เอกสารแนบ ๕)

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาหลักการและเหตุผลของการดำเนิน โครงการการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ คุณภาพ และธรรมภิบาล และเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ แต่ที่ประชุมเห็นว่าในเรื่องของ งบประมาณในการดำเนินโครงการนั้น มีการประมาณการค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป บางรายการเห็นว่าสามารถตัด ออกได้ หรือบางรายการมีความไม่ชัดเจน ที่ประชุมจึงได้ขอให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

๑) สดจำนวนบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ จาก ๓๐ คน เหลือ ๑๕ คน
 ๒) ขอให้ตัดรายการที่ ๙ งบประมาณสนับสนุนจังหวัด จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ จังหวัด เนื่องจากรายการนี้ยังขาดรายละเอียดและความชัดเจน

๓) ขอให้ตัดค่าใช้จ่ายของรายการทุกรายการ ๑๐%

๔) ขอให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานหลังสิ้นโครงการแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินขอถอนเรื่องดังกล่าว เพื่อนำกลับไปพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๓.๒ พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง “การบริหารงานภาครัฐที่เปิดเผยข้อมูลและร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ.” (เอกสารแนบ ๖)

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การบริหารงานภาครัฐที่เปิดเผยข้อมูลและร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อห่วงใยในเรื่องคำนิยามของข้อมูลสาธารณะ ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต้องได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องมีกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สมควรที่จะได้รับการพิจารณาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุรายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การบริหารงานภาครัฐที่เปิดเผยข้อมูลและร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. เข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่อังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓.๓ พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง “การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร” (เอกสารแนบ ๗)

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร และมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สมควรที่จะได้รับการพิจารณาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุรายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร เข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันที่อังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓.๔ พิจารณารายงานการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ” (เอกสารแนบ ๘)

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สมควรที่จะได้รับการพิจารณาจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุรายงานการปฏิรูปประเทศของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้ มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓.๕ พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการวิสามัญฯ มีมติให้จัดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้มีการประชุมในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปตามภารกิจของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง การบริหารงานภาครัฐที่เปิดเผยมูลและร่างพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ.

๓) พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร

๔) พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

๓.๖ พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณา กำหนดระเบียบวาระ การประชุม ครั้งที่ ๒๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีคณะกรรมการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา ของคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน ๓ คณะ คือ ๑. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และ ๓. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงสรุประเบียบว าระการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ดังนี้

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และผลการประชุม คณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๒. รับรองบันทึกการประชุม

บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓. เรื่องพิจารณา

๓.๑ พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล

๓.๒ พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การเยียวยาพรรคการเมือง (เรื่องเพื่อทราบ)

๓.๓ พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การปฏิรูประบบพรรคการเมือง

๓.๔ พิจารณารายงานการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูปทนายอาสาและทนายขอแรง

๓.๕ พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๒๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓.๖ พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๔. เรื่องอื่น ๆ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวมาข้างต้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ นาฬิกา

นางสาวลักขณา นามเที่ยง

กลุ่มงานรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

ผู้สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย

(คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ แจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๑. นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการรวบรวมงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ทั้งในมิติด้านการบูรณาการ และมิติด้านการปฏิรูป เช่น เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องการศึกษา เรื่อง กิจการตำรวจ เรื่องเกษตร ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนกันต่อไปโดยต้องรอนโยบายจากนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

๒. นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีรวบรวมประเด็นการปฏิรูปที่จะดำเนินการ จนถึงสิ้นระยะเวลาในโรดแมป โดยให้ส่งภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

๓. นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬา ว่าควรดู ให้อรอบคอบว่าจะดำเนินการอย่างไรให้เหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ไม่มีสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากไม่มีมีการประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) ได้ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถามเพิ่มเติมในการออกเสียงประชามติ ซึ่งได้มีการจัดสัมมนา ครู ก และครู ข ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ และได้มีคำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๗๐/ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการ เลือกลงจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมตามมาตรา ๓๘/๑ วรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก ๔๙ คน ซึ่งมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถามเพิ่มเติมในการออกเสียง

ประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๒ สรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. คณะที่ ๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา (รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประจิน จั่นตอง)

- อยู่ระหว่างกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป

๒. คณะที่ ๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน (รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

- อยู่ระหว่างกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป

๓. คณะที่ ๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ (รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม)

- อยู่ระหว่างกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป

๔. คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข (รองนายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

- อยู่ระหว่างกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป

๕. คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

- มีการประชุมครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ซึ่งแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

(๑) คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบงานความมั่นคง ได้ให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิรูปข่าวกรองระยะเร่งด่วน โดยเน้นบูรณาการทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อสร้างเอกภาพในการทำงาน ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม สั่งการให้เน้นการหาข่าวให้แน่นอน เป็นรูปแบบ ให้ประชาชนมีความมั่นใจในระบบการข่าว

(๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการจัดการที่ดินและผังเมือง

- ได้จัดเตรียมข้อมูล ร่างพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. และคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

- โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ระหว่างตรวจรับของกรมที่ดิน

- การจัดที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

(๓) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปภาคการเกษตร มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานที่กำหนด

(๔) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ และภาวะโลกร้อน

- การดำเนินการเรื่องป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกซ้ำในพื้นที่ป่า
- การจัดการที่ดิน เร่งรัดให้ทุกจังหวัดมีเป้าหมายตามโครงการ คทช.
- ได้ให้ความสำคัญการจัดการขยะให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

(๕) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหากรณน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) มีการปรับแผนงานให้เหลือ ๑ ปี ๒ เดือน มีความพร้อมในการเริ่มลงมือดำเนินการในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ สำหรับโครงการฟื้นฟูแพลตฟอร์มแดง จะนำเสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และก่อสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

(๖) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน โดยให้ พอช. เป็นหน่วยงานปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว

(๗) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านกรอบที่สหภาพยุโรปได้เสนอแนะ อาทิ การออกกฎหมายลำดับรองแล้ว ๗๒ ฉบับ มีการบังคับใช้พรก.การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเข้มข้นเรื่อย ๆ โดยเร่งรัดการดำเนินคดีให้สิ่งฟ้องให้ได้ทั้งหมด

(๘) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ประชานที่ประชุม ได้สั่งการให้ คค. และ กพท. ร่วมกันปรับแผนดำเนินงานทั้งระบบ โดยให้จัดทำการประเมินความก้าวหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง การตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากลจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ทั้ง ๘ ด้าน และเร่งรัดแก้ไขพ.ร.บ.การเดินอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายแม่แบบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

(๙) คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย โดยมีการวิเคราะห์ รวบรวมผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา (TVPA)

๒) เรื่องพิจารณา

- การขับเคลื่อนระบบตัวร่วม การจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง ได้พัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างทดสอบระบบ สำหรับผู้ให้บริการ อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ ส่วนระบบที่จะติดตั้งใหม่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้บริการแต่ละราย

สำหรับการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการระบบตัวร่วม อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม. เพื่อจัดตั้งในรูปแบบ PPP ต่อไป

- กฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of ๒๐๑๕ ของสหรัฐฯ และผลกระทบต่อการค้าส่งออกสินค้ากึ่งของไทย กระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ILO ส่งผลให้สหรัฐฯ ปรับระดับความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของไทยจากระดับความสำเร็จปานกลาง มาเป็นระดับความสำเร็จมาก ทั้งนี้ จะต้องเฝ้าติดตามการบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวในการส่งออกสินค้าของไทยต่อไป

๖. คณะที่ ๖ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและ
การกีฬา (รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏินาประการ)

- อยู่ระหว่างกำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

๓.๓ สรุปผลการประชุมชี้แจง เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน” เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงหัวหน้าพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองซึ่งเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓๑ คน จาก ๕๐ พรรคการเมือง เกี่ยวกับการ
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (นายประพันธ์ นัยโกวิท
และนายอุดม รัฐอมฤต) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายกล้าณรงค์ จันทิก และนายสมชาย แสงการ) สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (นายเสรี สุวรรณภานนท์ และนายคำณู สุทธิสมาน) คณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม และ
นายปรเมธี วิมลศิริ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สโมสร
ทหารบก วิภาวดี

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๔.๑ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง
การปฏิรูปองค์การมหาชนและร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีว่า

ในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้
พิจารณาและเห็นชอบให้เสนอรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง
การปฏิรูปองค์การมหาชนและร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา
๓๔/๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน และผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ขับเคลื่อนรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิรูปองค์การมหาชน แต่ในส่วนร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
เห็นว่า วิธีการปฏิรูปตามรายงานนั้นสามารถนำเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ กับทั้งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนเพ็งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ จึงยังไม่
จำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ส่งรายงานแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ เรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนให้ความเห็นชอบนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อไป

๔.๒ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้เสนอรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๙/๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ขับเคลื่อนรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๒. ส่งรายงานแผนปฏิรูปฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ เรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนให้ความเห็นชอบนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อไป

๔.๓ รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้เสนอรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๓๙/๒ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ขับเคลื่อนรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.

๒. ส่งรายงานฯ พร้อมความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ เรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะรองประธานกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมายฯ (คณะที่ ๓) เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนให้ความเห็นขออนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑. เรื่อง การจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๒. เรื่อง การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

๓. เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

๑. เรื่อง ธนาคารที่ดินและร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.

๒. เรื่อง การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ

๓. เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ จุดผ่านแดน เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ

๕.๒ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย ในครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

นายเดชาชาติ จันทร์ตัน
กลุ่มงานรองปลัดสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
ผู้สรุปผลการประชุม
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙